



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เร่งรัฐหาทางออกโครงการครุ 5 ปี

มศว เร่งปรับทิศทาง พร้อมทบทวน “โครงการครุ 5 ปี” วอนรัฐหาทางออก ขณะเดียวกัน แต่ละสถาบันต้องช่วยตัวเองด้วย

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงโครงการผลิตครู การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุ 5 ปีว่า ยังอยากเรียกร้องให้รัฐบาลโดย กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)พัฒนาวิชาชีพครู ทำอย่างไรให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า ศธ.จะผลักดันเรื่องนี้ อย่งไร นิสิตครุ 5 ปีรุ่นแรกจะให้ทุนต่อหรือไม่และถ้าไม่ให้ทุนต่อจะมีทางแก้ไขอย่างไร ถ้าเมื่อไหร่ที่ เรายังไม่จริงใจในการพัฒนาวิชาชีพครูอย่าได้หวังว่าวิชาชีพอื่นๆ จะได้รับการพัฒนา ครุมิติใหม่หรือครู พันธุ์ใหม่ที่สังคมต้องการนั้นนอกจากจะต้องได้คนดี คนเก่งมาเรียนแล้ว สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งต้อง จัดทำหลักสูตรที่พิเศษเพื่อให้ นิสิต นักศึกษาครุ 5 ปีทั้งที่เป็นผู้รับทุนและที่ไม่รับทุนเป็นผู้นำทาง ความคิด มีความคิดสร้างสรรค์

สังคมไทยขาดครูซึ่งถือเป็นผู้นำทางสติปัญญา ทุกวันนี้ครูไทยมีสภาพที่ทำงานไปตามคำสั่ง ทำไป ตามระเบียบที่วางไว้ สิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องทบทวนให้มาก

“มศว เอาจริงเอาจังเรื่องการผลิตครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรครุ 5 ปีโดยผมเข้ามานั่งใน ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประธานคณะกรรมการบริหารวิชาชีพครู เพื่อดูแลใน เรื่องนี้อย่างจริงจัง หลายคนอาจจะคิดว่าประชุมความคืบหน้าเกี่ยวกับครุ 5 ปีแต่ละครั้ง อธิการบดีไม่ จำเป็นต้องเข้าก็ได้ ให้คนอื่นเข้าประชุมแทน แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญและจำเป็นต้องขับเคลื่อนผมจึง ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง รับฟังความคืบหน้า ช่วยแก้ปัญหา และหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะทำให้การผลิต ครูหลักสูตร 5 ปีมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า มศวพยายามหาทางปรับหลักสูตรโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุ 5 ปีอาจจะ เป็น 4 + 1 คือพัฒนานิสิต นักศึกษาที่จบในวิชาเอกต่างๆ มา เรียนวิชาชีพครูอีก 1 ปีหรืออาจจะ เป็น 4 + 2 จบวิชาเอกและมาเรียนวิชาชีพครูและฝึกงาน 2 ปี หรือ 5 + 1 หลักสูตรโครงการครุมิติใหม่ของมศวนั้นต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดคุณภาพ สิ่งที่เน้นคือการฝึกงานใน โรงเรียนที่นิสิตต้องสอนในโรงเรียนสาธิตทุกคนและถึงจะออกไปฝึกงานสอนในโรงเรียนอื่นๆซึ่งต้องใช้ ระยะเวลา 1 ภาคเรียน นอกจากนั้นต้องเรียนรู้การทำวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่องคล้ายกับการทำภาค นิพนธ์ก่อนจบการศึกษา ถือเป็น การประมวลความคิด ความรู้ประสบการณ์ตรงของนิสิต และสิ่งที่ โครงการครุมิติใหม่ต้องการเน้นก็คือแผนการสอน กระบวนการสอนที่เข้มข้น และการวางแผนการเรียน การสอน การที่มศว พยายามทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนครุมิติใหม่ให้มีลักษณะที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของเราเอง เพราะเชื่อว่าถ้าสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูไม่สนใจและยังสอนครูแบบเดิมๆ ไม่มี ทางที่วิชาชีพครูจะเข้มแข็งได้เลย จึงอยากเชิญชวนให้ทุกสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียน การสอนในคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์เอาจริงเอาจังกับการทำโครงการผลิตครุมิติใหม่ได้แล้ว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ

